

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื่อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับผสมใส่เครื่องพ่นหมอกควัน และ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส) เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซืื่อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับผสมใส่เครื่องพ่นหมอกควัน และ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส) เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. น้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับผสมใส่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒๔ ขวด (ขวดละ ๑ ลิตร) (รายละเอียดตามกำหนด) จำนวน ๒๔ ขวด ๆ ละ ๑,๑๘๕ บาท (สารเคมีกำจัดยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก ต้องประกอบด้วยสารเคมีผสมประกอบด้วย Deltamethrin ๐.๕% w/v และ S-bioallethrin ๐.๗๕% w/v และสารเสริมฤทธิ์ Piperonyl butoxide ๑๐% w/v โดยต้องผ่านการรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางฟิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส) จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ของ ๆ ละ ๕๐ กรัม) (รายละเอียดตามกำหนด) จำนวน ๑๐ ลัง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก ต้องเป็นทรายเคลือบสารที่มีฟอส ๑ % (Temephos ๑% W/W) โดยต้องผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางฟิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๔๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทวีป อมศิริ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

พิเชฐ จันทร์จรัส

(นายพิเชฐ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

ประกาศขึ้นไว้วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดย นายพิเชฐ จันทร์จรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง